

ลดจำนวนคนเจ็บ-ตาย/มท.2ซีกม.ให้อำนาจอปท.ดูแลด้านจราจร

ตีปีบท้องถิ่นแก้อุบัติเหตุปีใหม่

ราชบุรี: เมื่อเร็วๆ นี้ที่ศาลาประชาคมริมน้ำ เทศบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดราชบุรี และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นายนิพนธ์ กล่าวว่า มาติดตามการปฏิบัติการของศูนย์ความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับองค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) โดยเฉพาะส่วนของท้องถิ่นที่ได้มีการแก้ไขกฎหมายให้ท้องถิ่นเข้ามาดูแลด้านความปลอดภัยทางถนนที่ผ่านการจราจรในส่วนของท้องถิ่นไม่มีความชัดเจนว่าอำนาจการจราจรเป็นอำนาจหน้าที่ของใครบ้างนี้ได้มีแก้กฎหมายเพิ่มอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาให้ท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการดูแลความสงบเรียบร้อยและในส่วนของการจราจรจึงขอให้ท้องถิ่นเร่งรัดในการรับแผนและการจัดตั้งงบประมาณสนับสนุนภารกิจด้านจราจร เพราะยอดอุบัติเหตุ

และการเสียชีวิต 80 เปอร์เซ็นต์เกิดขึ้นอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนท้องถิ่น เมื่อกฎหมายได้กำหนดว่า การแก้ปัญหาจราจรเป็นเรื่องของท้องถิ่นจึงขออย่าเดือนในเรื่องนี้ในการขับเคลื่อนของ ศปถ. ทั้ง ศปถ.จังหวัด ศปถ.อำเภอ และ ศปถ.ท้องถิ่น เรื่องความปลอดภัยทางถนนมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันลดการสูญเสียชีวิตบนถนน ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆ นำเอามาตรการต่างๆ ด้านครอบครัวด้านชุมชนด้านโรงเรียน รวมไปถึงด้านโรงงานให้ความรู้แก่ชุมชน โดยเริ่มเข้มงวดสกัด "การเมาแล้วขับ" และ "การขับเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด" ซึ่งเป็นต้นเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ

"สำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่อยากขอความร่วมมือประชาชน "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" จะสามารถลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุทางถนนได้ควรตรวจเช็คความพร้อมของร่างกาย "เมาไม่ขับ" และ "ไม่ฝืนขับรถเมื่อมีอาการง่วงนอน" เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุดและเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในสังคมไทยต่อไป" นายนิพนธ์ กล่าว

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: พุธ 11 ธันวาคม 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15249

หน้า: 4(บน)

Col.Inch: 18.51

Ad Value: 28,690.50

PRValue (x3): 86,071.50

คลิป: สี่สี่

ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: ประชุมสุขภาพแห่งชาติ

เรียงคน มาเป็นข่าว



ประชุมสุขภาพแห่งชาติ - อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 5/2562 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) โดยมี สานิต ปิณฑะระ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข, ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย, ณรงค์ศักดิ์ ینگคะสุพพลา ปอ.กก.บห.สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมการประชุม

ชวนซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทย เสนอรณรงค์ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวงและมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ เป็นของขวัญในเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยได้ขอความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการสร้างช่องทางการตลาด เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนและเป็นการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่

สำหรับ จ.กาฬสินธุ์ มีข้อมูลผู้ลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ OTOP 2,489 ราย มีผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 4,011 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจัดเป็นกระเป๋าของขวัญ จัดแสดงไว้ที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ด้านทิศเหนือ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเลือกซื้อเป็นของขวัญเพื่อส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่นี้.